



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะขอโอนยื่นแบบคำร้องขอโอน ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลายื่นแบบคำร้องขอโอนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณารับโอนตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) มีผู้มาสมัคร จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายนนท์ธวัช ศรีอินทร์	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่การสัมภาษณ์รับโอน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์รับโอน ให้ผู้รับการสัมภาษณ์ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๓.๑ การแต่งกายให้สวมเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากีคอพับ) พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัย

๓.๒ ให้ผู้รับการสัมภาษณ์นำเอกสารหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการไม่หมดอายุ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ชัดเจนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

หากผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับโอนฯ ไม่ไปรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณารับโอนฯ จะถือว่าเป็นผู้สละสิทธิเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับโอนฯ ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

อนึ่ง การรับโอนครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการรับโอนได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศดังกล่าว หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้แต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

V. 

(นายจิรวัดน์ สะสมทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม